



## **BỘ TƯ PHÁP**

**Thư mời viết chuyên đề cho Hội thảo khoa học cấp quốc gia:  
“*Tư tưởng Hồ Chí Minh về  
Nhà nước và pháp luật: Giá trị và thực tiễn vận dụng ở Việt Nam*”**

*Kính gửi: Quý chuyên gia, nhà khoa học*

Nhân kỷ niệm 130 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 75 năm ngày thành lập nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và 75 năm Ngày truyền thống Ngành Tư pháp, Bộ Tư pháp tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia: “*Tư tưởng Hồ Chí Minh về Nhà nước và pháp luật: Giá trị và thực tiễn vận dụng ở Việt Nam*”. Đây là hoạt động nhằm tiếp tục khẳng định giá trị, nhận diện sâu sắc, toàn diện hơn nữa nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về Nhà nước và pháp luật cùng thực tiễn vận dụng trong thời gian qua ở Việt Nam. Hội thảo sẽ được tổ chức vào tháng 8 năm 2020 và dự kiến có sự hiện diện của đại diện: Lãnh đạo Quốc hội, Chính phủ, các ban, bộ, ngành Trung ương, chính quyền một số tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, cơ sở đào tạo, nghiên cứu, các chuyên gia, nhà khoa học.

Nhằm góp phần vào thành công của Hội thảo, Bộ Tư pháp trân trọng kính mời các chuyên gia, nhà khoa học có hiểu biết sâu rộng về các khía cạnh của tư tưởng Hồ Chí Minh về Nhà nước và pháp luật tham gia viết chuyên đề cho Hội thảo (xin gửi kèm thư mời này danh sách các chuyên đề đã được một số cơ quan, nhà khoa học nhận lời tham gia viết). Cùng với các chuyên đề đã được đặt hàng, các chuyên đề của quý vị sẽ được lựa chọn, biên tập và xem xét để đăng trong Kỷ yếu Hội thảo.

Chuyên đề của quý vị xin gửi về Bộ Tư pháp (qua Viện Khoa học pháp lý) trước ngày 10/6/2020. Thông tin liên hệ: đồng chí Hòa Thị Thủy, E-mail: [thuyht@moj.gov.vn](mailto:thuyht@moj.gov.vn), số điện thoại 024.62739749./.

**Trân trọng cảm ơn!**

**BAN TỔ CHỨC HỘI THẢO**

**DANH SÁCH MỘT SỐ CHUYÊN ĐỀ HỘI THẢO KHOA HỌC CẤP QUỐC GIA:  
“TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT: GIÁ TRỊ VÀ  
THỰC TIỄN VẬN DỤNG Ở VIỆT NAM”**

Chuyên đề 1. Nguồn gốc hình thành, các yếu tố chi phối quá trình hình thành và đặc trưng cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh về Nhà nước và pháp luật.

Chuyên đề 2. Tư tưởng Hồ Chí Minh về sự lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước.

Chuyên đề 3. Tư tưởng Hồ Chí Minh về Nhà nước của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân.

Chuyên đề 4. Tư tưởng Hồ Chí Minh về dân chủ và yêu cầu củng cố quan hệ giữa Nhà nước và nhân dân trong giai đoạn hiện nay.

Chuyên đề 5. Tư tưởng “Trăm điều phải có thân linh pháp quyền” của Hồ Chí Minh.

Chuyên đề 6. Tư tưởng Hồ Chí Minh về kiểm soát quyền lực nhà nước.

Chuyên đề 7. Cơ chế bảo hiến theo tư tưởng Hồ Chí Minh.

Chuyên đề 8. Tổ chức và hoạt động của Quốc hội theo tư tưởng Hồ Chí Minh - Thực tiễn và những vấn đề đặt ra.

Chuyên đề 9. Tổ chức và hoạt động của Chính phủ theo tư tưởng Hồ Chí Minh - Thực tiễn và những vấn đề đặt ra.

Chuyên đề 10. Xây dựng nền tư pháp nhân dân theo tư tưởng Hồ Chí Minh và thực tiễn vận dụng trong quá trình cải cách tư pháp ở Việt Nam.

Chuyên đề 11. Tổ chức và hoạt động của hệ thống Tòa án nhân dân theo tư tưởng Hồ Chí Minh - Thực tiễn và những vấn đề đặt ra.

Chuyên đề 12. Tổ chức và hoạt động của hệ thống Kiểm sát nhân dân theo tư tưởng Hồ Chí Minh - Thực tiễn và những vấn đề đặt ra.

Chuyên đề 13. Xây dựng chính quyền địa phương theo tư tưởng Hồ Chí Minh - Thực tiễn và những vấn đề đặt ra.

Chuyên đề 14. Tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ, công tác cán bộ và thực tiễn vận dụng.

Chuyên đề 15. Tư tưởng Hồ Chí Minh về đấu tranh phòng, chống tham nhũng và thực tiễn vận dụng.

Chuyên đề 16. Quan điểm Hồ Chí Minh về bản chất, vai trò, giá trị của pháp luật và mối quan hệ giữa pháp luật với dân chủ, đạo đức.

Chuyên đề 17. Xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật theo tư tưởng Hồ Chí Minh - Thực tiễn và những vấn đề đặt ra.

Chuyên đề 18. Tư tưởng Hồ Chí Minh về quyền con người và việc hoàn thiện pháp luật về quyền con người tại Việt Nam hiện nay.

Chuyên đề 19. Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong quá trình xây dựng, hoàn thiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng tại Việt Nam hiện nay.

Chuyên đề 20. Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong quá trình xây dựng đội ngũ cán bộ tư pháp.

Chuyên đề 21. Kinh nghiệm vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong thực thi pháp luật và xây dựng chính quyền tại thành phố Hà Nội.

Chuyên đề 22. Kinh nghiệm vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong thực thi pháp luật và xây dựng chính quyền tại tỉnh Nghệ An.

Chuyên đề 23. Kinh nghiệm vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong thực thi pháp luật và xây dựng chính quyền tại thành phố Hồ Chí Minh.

Chuyên đề 24. Kinh nghiệm vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong thực thi pháp luật và xây dựng chính quyền tại tỉnh Đồng Tháp.

Ngoài ra, Ban Tổ chức cũng khuyến khích các chuyên gia, nhà khoa học quan tâm gửi chuyên đề liên quan đến nội dung Hội thảo. Cùng với các chuyên đề đã được đặt hàng, các chuyên đề của quý vị sẽ được lựa chọn, biên tập và xem xét để đăng trong Kỷ yếu Hội thảo.